



# ข่าวสารการประกันคุณภาพ

## สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2551

ข่าวสารการประกันคุณภาพ สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงาน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2546 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการระบบคุณภาพ และเพื่อการประกันคุณภาพและการประเมินผลงานตามภารกิจและบทบาทมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดให้มีการเผยแพร่ข่าวสารการประกันคุณภาพ เดือนละ 1 ฉบับ เริ่มปฐมฤกษ์ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2551

ผศ. นพ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล  
ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ

### เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 ผศ.ศิริรัตน์ วงศ์ประภรณ์กุล (รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ) ได้รับเชิญจากฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรูปแบบ PMQA และการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดทางการศึกษาด้วยเทคนิคทางสถิติ” ให้กับพนักงานใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 28 คน ณ ห้องประชุม ROC ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ และการประยุกต์ใช้สถิติในงานด้านการประกันคุณภาพ



หลังจากนั้นได้นำพนักงานใหม่ เยี่ยมชมและศึกษา ดูงานสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ โดยได้กล่าวแนะนำบุคลากร และบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานประเมินฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านการประกันคุณภาพ จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ ระหว่างคณะ/หน่วยงาน และสำนักงานประเมินฯ ☺

## คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เข้มชมและศึกษาดูงาน องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วันที่ 10-11 มกราคม 2551 สำนักงานประเมินฯ นำโดย ผศ. นพ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล (ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ) ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จ. ระยอง โดยคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจประเมิน



คุณภาพภายใน มข. ประจำปีการศึกษา 2549 และบุคลากรสำนักงานประเมินฯ ทั้งหมดจำนวน 32 คน ในโอกาสนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ปตท. ฝ่ายโรงแยกก๊าซระยองให้การกล่าวต้อนรับ และบรรยายแนะนำผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

จนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี พ.ศ. 2550 นับว่าได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทราบวิสัยทัศน์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการองค์กร นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จ. ระยอง ด้วยบรรยากาศการศึกษาเรียนรู้ด้านสมุนไพรอย่างสนุกสนาน ซึ่งมีการชมโดยรถ NGV (รถที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ) ☺

## 🌸 เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การสร้างเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1” 🌸

วันที่ 25-26 มกราคม 2551 ผศ. ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานประเมินฯ ประกอบด้วย นายคมสัน พันธุ์ชัยเพชร นางสาวสดใส พิมพ์ทองงาม และนางสาวอ้อยทิพย์ ถานันตะ ได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การสร้างเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย จัดโดย สกอ. ร่วมกับ มมส. มอบ. และ มฟล. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ รวบรวมประเด็นปัญหา และหาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา [เอกสารและรายละเอียดการสัมมนา ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ <http://reg.mfu.ac.th/qamflu/thai/index.asp>] ☺

## 🌸 เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา” 🌸

วันที่ 28 มกราคม 2551 รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท ผศ. นพ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ. ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล และนางภวานา กิตติวิมลชัย ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินการศึกษาภายในของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สกอ. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน ตลอดจนรวบรวมปัญหาและความต้องการของแต่ละสถาบันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป

[เอกสารและรายละเอียดการสัมมนา ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.mua.go.th/users/bhes/>] ☺

## QA นารู้

**เครื่องมือ PART ;** หรือเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ หรือที่เรียกว่า Performance Assessment Rating Tool – PART เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผนของหน่วยงานกับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์-ผลผลิต-กิจกรรม-งบประมาณอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการประเมินผลเพื่อการปรับแผนที่รองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

ที่มา : <http://www.bb.go.th/> วันที่ 29 ม.ค. 51